



ประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการตรวจก่อนตัดของจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพรได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด โดยกำหนดให้เกษตรกรผู้ที่จะขาย และมือตัดที่จะตัดทุเรียนก่อนกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียน (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘) มีการตรวจก่อนตัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนก่อนตัด) เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ(ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร มือตัด และผู้ประกอบการ (ล้ง) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดและการซื้อขายทุเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนจังหวัดชุมพร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการตรวจก่อนตัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดชุมพร จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกร มือตัด จุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ล้ง เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบคุณภาพก่อนปิดตู้ส่งออก และแผงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่ง ให้ปฏิบัติดังนี้

๑. เกษตรกร และมือตัดทุเรียน ที่จะเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก่อนวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ต้องเก็บตัวอย่างทุเรียนในสวนของตนเอง หรือในสวนที่จะตัดนำไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนก่อนตัดอย่างน้อย ๓ วัน ณ จุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก

๒. จุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ต้องออกหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนให้กับเกษตรกร หรือมือตัดทุเรียน ที่ส่งตัวอย่างทุเรียนตรวจทุกตัวอย่าง

๓. สถานประกอบการ (ล้ง) ต้องสื่อสารกับเกษตรกร และมือตัดทุเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการตรวจก่อนตัดอย่างเคร่งครัด และทุกครั้งที่ได้รับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรหรือมือตัด ทั้งในจังหวัดชุมพร และจังหวัดอื่นๆ ต้องขอหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน จากจุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน

๔. ชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพก่อนปิดตู้ส่งออก ต้องขอตรวจหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน และให้ลงชื่อกำกับในหนังสือตรวจรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ในแต่ละรอบของการตรวจสอบคุณภาพก่อนปิดตู้ส่งออก

๕. แผงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่ง ต้องขอหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนจากผู้ที่น่าทุเรียนมาขาย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ที่มาตรวจแผงรับซื้อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ หากไม่มีหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน และมีการตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ทั้งในรถบรรทุก ในแผงรับซื้อ และในล้ง จังหวัดชุมพรจะใช้มาตรการทั้งทางการปกครองและทางกฎหมาย เพื่อดำเนินการลงโทษกับผู้กระทำผิดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเสียรชัย ชุกิตติวิบูลย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร